

CCS RISE 2021! Các Thắc Mắc Thường Hỏi cho Gia Đình

Câu hỏi	Đáp
<p>Ngày học của chương trình CCS RISE là ngày nào?</p>	<p>Phần 1 (chỉ theo thư mời) bao gồm hai khóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Khóa 1 từ ngày 7 -24 tháng Sáu (chỉ thứ Hai – thứ Năm); ● Khóa 2 từ ngày 12-29 tháng Bảy (chỉ thứ Hai – thứ Năm). <p>Phần 2 cho tất cả các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12 và TRỰC TUYẾN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ngày 12-29 tháng Bảy. ● Các giáo viên sẽ có mặt vào giờ làm việc mỗi thứ Ba và thứ Năm.
<p>Tại sao con tôi được mời tham gia chương trình CCS RISE?</p>	<p>Tiểu Học: Con quý vị được xác định là ‘có nguy cơ’ theo dữ liệu SuccessMaker hay iStation hoặc là học sinh có thể bị ở lại. Học sinh lớp 3 nào chưa đáp ứng Read to Achieve (Đọc Trôi Chảy) cũng được mời vào chương trình CCS RISE.</p> <p>Đệ Nhất Cấp: Con quý vị được xác định là ‘có nguy cơ’ theo nhiều điểm dữ liệu khác nhau: Dự đoán VAAS, SuccessMaker, và/hoặc Khóa theo Cấp Lớp.</p> <p>Đệ Nhị Cấp: Con quý vị được xác định là học sinh rớt môn đủ tiêu chuẩn để phục hồi tín chỉ, dựa theo lớp, có thể rớt môn đủ tiêu chuẩn để phục hồi tín chỉ, hoặc có thể được chứng nhận CTE dựa theo bài tập trước đó. Chương trình CCS RISE sẽ cho học sinh trung học cơ hội được tín chỉ ở các môn tự chọn hay có thể được chứng nhận CTE bằng cách hoàn tất các đòi hỏi cụ thể.</p>
<p>Tôi đã điền vào mẫu có ý định từ chối nhưng giờ đây lại muốn con tôi tham gia.</p>	<p>Điều không may là nếu quý vị từ chối trên Mẫu Có Ý Định Từ Chối của Học Sinh thì con quý vị không thể tham gia vào chương trình CCS RISE 2021! vào lúc này, tuy nhiên quý vị có thể điền vào mẫu danh sách chờ trên mạng lưới của khu học chánh.</p>

Tôi có một con được mời vào chương trình CCS	Quý vị có thể đã điền vào mẫu của chương trình CCS RISE 2021! Mẫu Danh Sách Chờ cho Học Sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12
--	---

RISE, nhưng những đứa khác thì không. Anh chị em ruột có thể tham gia không?	
Tôi muốn thêm con mình vào danh chờ của chương trình CCS RISE để tham gia Phần 1 của Giúp Đỡ Phần 1. Làm thế nào để đưa tên trẻ vào?	Có một số chỗ trong phần “chỉ theo thư mời” của khóa 2 (ngày 12-29 tháng Bảy) của chương trình CCS RISE 2021! Bấm vào đây để truy cập đơn xin, ghi tên con mình vào danh sách chờ để tham gia vào Phần 1 của chương trình CCS RISE 2021! Học sinh sẽ được thư mời dựa theo chỗ còn trống của chương trình.
Làm thế nào để con tôi tham gia vào chương trình CCS RISE?	Nếu con quý vị không được thư mời vào ngày 29 tháng Tư thì các em không đáp ứng tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tham gia vào Phần 1. Tất cả các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12 đều được mời tham gia Phần 2, trực tuyến từ ngày 12-29 tháng Bảy (chỉ thứ Hai-thứ Năm).
Chương trình CCS RISE có bắt buộc không?	Không, nhưng được khuyến khích tham gia. Phụ huynh hay giám hộ nên lấy quyết định sau cùng về việc tham gia của học sinh.
Chúng tôi tham gia RISE và cần các thiết bị và/hoặc Internet. Làm cách nào để có những thứ này? Con tôi sẽ bị rớt nếu không tham gia phải không?	Học sinh sẽ được cung cấp thiết bị để tham gia Phần 1, chỉ học trực tuyến. Thiết bị sẽ được cứu xét để phân phát dựa theo thông tin cung cấp khi quý vị hoàn tất tiến trình điền vào mẫu có ý định tham gia. Nếu không nêu rõ nhu cầu vào lúc này thì xin gặp Quản Lý Địa Điểm tại địa điểm chỉ định vào Ngày Mở Cửa Thăm Viếng, từ 4:00-5:00 chiều ngày 3 tháng Sáu. Không, nhưng chương trình CCS RISE sẽ hỗ trợ em thêm trong môn ELA, Toán và Khoa Học để cứu xét Tiêu Chuẩn Ưu Tiên từ năm này.
Con tôi có thể ở lại nếu tham gia vào chương trình CCS RISE không?	Học sinh mẫu giáo tham gia vào chương trình CCS RISE 2021! sẽ được miễn ở lại lớp cho niên học 2021-2022 với chương trình hỗ trợ bổ sung dành cho học sinh lớp một, nếu cần. Học sinh mẫu giáo chỉ có thể vắng mặt 3 trong số 24 ngày học hè.

<p>Con tôi sẽ tham gia chương trình CCS RISE ở địa điểm nào?</p>	<p>Học sinh được nhận vào chương trình từ thư mời ban đầu vào tháng Tư hay từ việc ghi danh trong Danh Sách Chờ sẽ được Điện Thư Xác Nhận thông báo về việc đồng ý tham gia và chỉ định Trường CCS RISE vào các ngày 26-28 tháng Năm. Phụ huynh nên kiểm tra điện thư ccs của trẻ để xem thông báo này. Chúng tôi sẽ gọi cho phụ huynh vào ngày 27 tháng Năm để nhắc họ kiểm tra điện thư của trẻ để biết địa điểm học chỉ định của em.</p>
<p>Con tôi có thay đổi về chuyên chở cho chương trình CCS RISE, tôi cần liên lạc với ai hoặc cần phải làm gì?</p>	<p>Quý vị cần hỏi Quản Lý Địa Điểm tại điểm chỉ định cho con mình vào 3:00-5:00 chiều ngày 3 tháng Sáu trong Ngày Mở Cửa Thăm Viếng.</p>
<p>Tôi vẫn còn thắc mắc, vậy tôi có thể liên lạc với ai?</p>	<p>Gia đình nào có thắc mắc có thể liên lạc với đại diện của chương trình CCS RISE 2021! qua điện thoại theo số 910-475-1291 hoặc điện thư tại CCSRise2021@ccs.k12.nc.us.</p>